



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑”

ที่ ๕๙๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ
ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับงานแนะแนวโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” กำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๔๐๐ คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๖๕ คน ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐น. เพื่อให้นักเรียนได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนนวัตกรรม ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตรงความรู้ความสามารถความสนใจที่ได้รับ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นายประจวบโชค สร้อยสม	ผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นายบัณฑิต อรุณเสถียร	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายเกษม เมลิตทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสยมพร นาคจรรยา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
ว่าที่ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน	ครู ชำนาญการ	กรรมการ

- หน้าที่**
๑. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และแก้ปัญหาให้กับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
 ๒. กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

คณะกรรมการดำเนินงาน

นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางสาวพรทิพย์ อุดร	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นายประสพชัย แน่ประโคน	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายชินวัจน์ ธนโชคปัทมภรณ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายสาธิต แสงปิยะ	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวอริยา กันทะวงศ์	ครู	กรรมการ
นางสาวนาฏศิลป์ ศขประเสริฐ	ครู	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่** ๑. ควบคุมดูแลและติดตามการดำเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่

นายประสพชัย แน่ประโคน	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นายธีระวัฒน์ เพ็ชรวารีย์	ครู	รองประธานกรรมการ
นายรัชชพงษ์ แก้วจันทร์	ครู	กรรมการ
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นักการภารโรงทุกท่าน		กรรมการ
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ	ครู	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่** ๑. จัดเตรียมทำความสะอาดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ให้พร้อมในการทำกิจกรรม
๒. จัดเตรียมเก้าอี้ และชุดรับแขก

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

นายสาธิต แสงปิยะ	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์	ครู	กรรมการ
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม	ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่** จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน เพื่อใช้ในการทำกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ

นายชินวัจน์ ธนโชคปัญญา	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นางสาวกัญญา อินทร์กอง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวอาทิตยา นาคกลั่น	ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่** บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวในขณะทำกิจกรรมตลอดงาน

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ

นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางธนิดา สิลุจยานนท์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ	ครู	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่** วางแผน กำหนดขั้นตอน ดำเนินการและประสานงานในการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกำหนดการ

คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

นางสาวอริยา กันทะวงศ์	ครู	ประธานกรรมการ
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ	ครู	กรรมการ
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่** วางแผน จัดเตรียม บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่คณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน

นางสาวพรทิพย์ อุดร	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ	ครู	รองประธานกรรมการ
นายอัศวิน ศรีบัว	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางกษิรา ละออ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางชญาภา คำแหงฤทธิ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางจิตรัสมา สมงาม	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสุรีย์ ทนคง	ครู	กรรมการ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย	ครู	กรรมการ
นายทรงศนันท์ อุดมฤทธิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายสมพร อมรเวช	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวณภัค เลี้ยงข่งทอง	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวธนาธิกซ์ ไกรสมโภชน์	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่** ๑. จัดพิมพ์ใบลงเวลาของนักเรียน จำนวน ๑ ชุด
 ๒. รับลงทะเบียน เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน

คาบเรียนที่	ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนระดับชั้น ม.๓	ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนระดับชั้น ม.๖
๑	ครูสุรีย์ ทนคง (หัวหน้า) ครูอารีวรรณ แน่ประโคน ครูทรงศนันท์ อุดมฤทธิ์ ครูฉัตรดาว ฉันทะ ครูจันทนา กิ่งพุดผิ ครูวรรณวรรรงค์ ทนงสุทธิ ครูธีรวัฒน์ เพ็ชรวารี ครูสกุลทิพย์ ชูพงษ์ ครูณภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูธนาธิกซ์ ไกรสมโภชน์	ครูจุไรภรณ์ พงษ์ไชย (หัวหน้า) ครูชญาภา คำแหงฤทธิ์ ครูพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ ครูเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน

คาบเรียนที่	ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนระดับชั้น ม.๓	ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนระดับชั้น ม.๖
๒	ครูอาวีวรรณ แน่ประโคน (หัวหน้า) ครูประสพชัย แน่ประโคน ครูธนิศา สิลุจยานนท์ ครูปราณรัตน์ กาญจนากร ครูสมพร อมรเวช ครูรวีพรรณ โชคสมบัติ ครูเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน ครูกัลย์พัทธ์ เสรีชัย ครูวรรณวรางค์ ทะนงสุทธิ	ครูชญาภา คำแห่งฤทธิ (หัวหน้า) ครูจิตาภา จุหว่า ครูนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครูกัญญารัตน์ ศิลาแยง ครูบุญเรือง สังข์สุข
๓	ครูพรทิพย์ อุดร (หัวหน้า) ครูสมใจ ไวยนิตย์ ครูประดับภรณ์ กันหาจันทร์ ครูอาทิตย์ นาคกลิ่น ครูสุวรรณา สุดปรีก ครูกัญญารัตน์ ศิลาแยง ครูจันทนา กิ่งพุดิ ครูสะอาด ทองสัมฤทธิ	ครูพรเพ็ญ พุ่มสะอาด (หัวหน้า) ครูจิตรัสมา สมงาม ครูสมพร นาคจรูญ ครูสุกัลยา เสือจำศิลป์ ครูบุญเรือง สังข์สุข

หน้าที่ ควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

นางสาวพรทิพย์ อุดร ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู กรรมการ
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ รายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรวบรวม สรุปเป็นรูปเล่มเสนอคณะกรรมการอำนวยการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑”